



## สรุปผลการสำรวจหาดใหญ่โพล HATYAI POLL

เรื่อง “ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา)”

**หาดใหญ่โพลระบุ “ชาวสงขลาตื่นตัวการเลือกตั้งนายก อบจ.สงขลา ส่วนใหญ่อยากได้ นายก อบจ.สงขลา ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถทำตามนโยบายได้จริง โกงสุดท้ายความนิยมของผู้สมัครจากพรรคการเมืองเก่ากำลังนำ”**

**หาดใหญ่โพล** โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 800 คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2556 สรุปผลการสำรวจดังนี้

### สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.8) มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 29.9) รองลงมา อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 23.9) และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 22.3) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 20.9) รองลงมา ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 19.2) นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 15.8) และ อาชีพรับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 14.1) ตามลำดับ โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 49.8) รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 46.2)

### สรุปผลการสำรวจ

ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิงทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า คนสงขลาต้องการให้นายนิพนธ์ บุญญามณี เป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) มากที่สุด (ร้อยละ 45.3) รองลงมา นายอุทิศ ชูช่วย (ร้อยละ 38.6) นายจรูญ อรุณพันธุ์ (ร้อยละ 3.6) และนายพิณ คงเอียง (ร้อยละ 3.0) โดยที่มีประชาชน ร้อยละ 9.5 ที่ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 ทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา)

ประชาชนคิดว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์เข้ามาสนับสนุนการเมืองท้องถิ่นแบบเต็มตัวจะส่งผลต่อคะแนนนิยมของผู้สมัครเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 46.7) ไม่ส่งผลต่อคะแนนของผู้สมัคร (ร้อยละ 45.4) ส่งผลต่อคะแนนของผู้สมัครในทางลบ (ร้อยละ 7.9) ทั้งนี้ประชาชนต้องการเลือกผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) ในนามพรรคประชาธิปัตย์ (ร้อยละ 55.1) รองลงมา ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) ในนามทีมท้องถิ่น (ร้อยละ 31.1) และเลือกผู้สมัครในนามอิสระ (ร้อยละ 13.9)

ประชาชนส่วนใหญ่ ประทับใจการบริหารงานของนายอุทิศ ชูช่วย (ร้อยละ 63.6) ทั้งนี้ประชาชนต้องการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) ที่มีวิสัยทัศน์และสามารถทำตามนโยบายได้จริง มากที่สุด (ร้อยละ 40.8) รองลงมา มีความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ (ร้อยละ 14.4) การปฏิบัติงานที่ผ่านมามีความโปร่งใส (ร้อยละ 11.4) และสามารถแก้ปัญหาได้ฉับไว (ร้อยละ 10.4) นอกจากนี้ประชาชนมีการตัดสินใจเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ. สงขลา) โดยดูจากผลงานในอดีตเป็นหลัก (ร้อยละ 43.7) รองลงมา ดูจากนโยบายที่ไร้หาเสียง (ร้อยละ 21.3) และ มีความโปร่งใสในการบริหารงาน (ร้อยละ 16.0)